



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวิวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่อยู่ 155 ม. 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 กับ บริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์ กรรมการผู้จัดการ ที่อยู่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ตกลงทำวิจัยร่วมกันเพื่อนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
2. ตกลงจัดการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยางพาราให้กับบุคลากรของ บริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ตกลงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดหลักสูตรร่วมกันในระยะสั้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านอุตสาหกรรมยางพารา

บันทึกนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 (ห้า) ปี โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันลงนาม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายตกลงจะมาทำการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในบันทึกนี้ปีต่อปี เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะต่ออายุ บันทึกนี้ออกไปอีก ฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและบริษัทฯ จะมาทำความตกลงในเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกนี้ไม่ว่าส่วนใดหรือทั้งหมด ให้กระทำได้โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกนี้เมื่อใดก็ได้ โดยฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกบันทึกนี้ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน ทั้งนี้ การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกดังกล่าว ย่อมไม่ถือว่าเป็นการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย และ/หรือ ไม่ถือเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ค่าทดแทนใดๆ จากฝ่ายที่ใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกนี้ทั้งสิ้น

แม้ว่าบันทึกนี้จะเป็นอันสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หากการใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ฝ่ายนั้นตกลงยอมรับว่าตนยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการที่ค้างอยู่นั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

การกระทำใดๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมไม่มีผลผูกพันหรือก่อให้เกิดหน้าที่ใดๆ ในอันที่จะกระทำการแทนอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเพื่อเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนสะกุล)
คณบดี



(นายชววิทย์ จีงธนสมบุรณ์)
กรรมการผู้จัดการ



พยาน
(รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ พูลลาภ)



พยาน
(นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562.

วันที่ 23 ธันวาคม 2562.